

โคนเหียนไม้พะยุง ป่าเฉลิมพระเกียรติ ไม่เว้นต้นเพิ่งปลูก

เขาภูเก้า-ภูพานคำถูกตัดเหียน แก้ง
มอดไม้ลอบโคนพะยุงนับร้อยต้นส่งนอก
ไม่เว้นต้นอ่อนมีป้ายโครงการปลูกป่า
เฉลิมพระเกียรติ

อ่านต่อหน้า 13

ไม้พะยุง

เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 8 ตุลาคม นายพันธุ เทพ สาโกศล นายอำเภอเขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ จก. 4 (ภูพานคำ) กว่า 50 คน เข้าตรวจยึดไม้พะยุงจำนวนกว่า 100 ต้น ที่บริเวณเทือกเขาภูเก้า-ภูพานคำ ช่วงทางขึ้นบ้านดงเย็น ต.โนนสมบูรณ์ อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น หลังสืบทราบว่ามีกลุ่มนายทุนว่าจ้างให้ชาวบ้านลักลอบขึ้นไปตัดไม้พะยุงลำเลียงลงมาจากเขาจำนวนมาก

จากการบุกจับกุมเข้าพื้นที่ครั้งนี้กลุ่มผู้ลักลอบตัดไม้ได้ไหวตัวหลบหนีไปได้ เมื่อขึ้นไปตรวจสอบบนเขาพบไม้พะยุงที่ถูกตัดเหลือแต่ส่วนยอดหรือส่วนปลายไม้จำนวนมากกว่า 100 ต้น บางต้นเป็นไม้ที่ยังโตไม่ได้ขนาดแต่ถูกโค่นลงมาเพื่อดูแค้นเนื้อไม้และถูกทิ้งไว้จำนวนหลายสิบต้น ส่วนไม้ที่โตได้ขนาดแล้วถูกตัดเป็นท่อนลำเลียงลงจากเขาไปได้

นายพันธุ เทพ กล่าวว่า ภูเขาภูเก้า-ภูพานคำ เป็นเทือกเขาที่ทอดยาวกว่า 10 กิโลเมตร อยู่ในพื้นที่ อ.เขาสวนกวาง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู และ อ.หนองแสง จ.อุดรธานี มีพื้นที่กว่า 2,500 ตารางกิโลเมตร บนสันเขาจะมีไม้พะยุงเกิดขึ้นตามธรรมชาติ ในช่วงระยะ 2-3 เดือนที่ผ่านมา มีการลักลอบตัดไม้พะยุงออกจากป่าสัปดาห์ละ 2-3 ครั้ง ครั้งละ 2 คันรถกระบะ คิดเป็นมูลค่าหลายสิบล้านบาท

นายพันธุ เทพ กล่าวว่า กลุ่มนายทุนที่มาจากจ้างให้ชาวบ้านขึ้นไปตัดไม้จะทำเป็นขบวนการโดยมีนายหน้ามาว่าจ้างให้ชาวบ้านสำรวจพิกัดต้นพะยุงก่อนว่ามีต้นเล็กต้นใหญ่อยู่ตรงไหน และสามารถลำเลียงหลบสายตาของเจ้าหน้าที่ป่าไม้ลงมาช่องทางใดได้บ้าง จากนั้นจะส่งทีมเข้าไปตัดไม้ คัดเลือกเอาเฉพาะเนื้อไม้ที่มีแก่นมากๆ ก่อนที่จะชักลากลงมา นำไปส่งขายต่างประเทศ

แหล่งข่าวในพื้นที่เปิดเผยว่า เมื่อประมาณ 20 ปีที่ผ่านมา ป่าบนเขาภูเก้า-ภูพานคำ มีโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติ ทำให้มีไม้ประดู่ ไม้ชิงชัน ไม้พะยุง เกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก แต่ต่อมาป่าแห่งนี้กลับเป็นพื้นที่ที่มีการลักลอบตัดไม้กัน ต้นพะยุงหลายต้นถูกโค่นทิ้งที่ยังมีป้าย “ป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ” ติดคาอยู่